

## บทคัดย่อ

### การศึกษาเรื่อง "วิถีชีวิตของผู้ย้ายถิ่นชาวใต้ในกรุงเทพมหานคร"

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้ย้ายถิ่นชาวใต้ผู้ซึ่งย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตทางด้านสังคม และลักษณะนิสัยของคนใต้/ทักษะต่อบุคคลอื่นว่าเป็นอย่างไร และศึกษาหาปัจจัยที่มีผลให้ผู้ย้ายถิ่นชาวใต้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปอภิปรายผลว่า ผู้ย้ายถิ่นชาวใต้มีการปรับตัว และ/หรือ มีการดำรงความเป็นคนใต้ไว้ในด้านใดบ้างและอย่างไร

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 204 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เจาะลึกในรายละเอียดในกลุ่มตัวอย่างบางราย

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการศึกษาไว้ 3 ประเด็นคือ วิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตในด้านสังคม และ ลักษณะนิสัยของคนใต้/ทักษะต่อบุคคลอื่น ซึ่งผลการศึกษาสรุปลงได้ดังนี้

1. วิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างชาวใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ถ้ากรณีที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เป็นคนใต้ด้วยกัน

2. วิถีชีวิตในด้านสังคม ผลของการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างชาวใต้ส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิสังสรรค์ทางสังคมกับญาติพี่น้องและเพื่อนในภูมิลำเนาเดิมอยู่เป็นประจำทุกปี และยังคงมีการปฏิสังสรรค์ทางสังคมกับญาติพี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนสนิทเป็นคนภาคใต้ด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้ภาษาใต้ในการพูดคุยสื่อสารกับคนใต้อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับในด้านของการรับประทานอาหารใต้นั้น ปรากฏว่าในกลุ่มตัวอย่างชาวใต้ยังคงรับประทานอาหารใต้อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเลย นอกจากนี้ ในด้านของการพักผ่อนหย่อนใจนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะพักผ่อนดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอยู่กับบ้าน ถ้ามีวันหยุดในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ก็มักจะไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดกับเพื่อนสนิทหรือกับญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่ ในด้านของการดูและฟังการบันเทิงเรีงรมย์แบบใต้ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกใต้นั้น ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ดูและฟังการบันเทิงเรีงรมย์แบบใต้นี้แล้ว สำหรับในด้านของการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้น ปรากฏว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเท่าใดนัก โดยให้เหตุผลของการไม่มีเวลา เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นในด้านของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว เนื่องจากยังไม่ได้ย้ายสามโนครวัเข้ากรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังคง มีการติดตามข่าวสารต่างๆทางการเมืองอยู่เป็นประจำทุกวัน

3. ลักษณะนิสัยของคนใต้/ทัศนะต่อบุคคลอื่น จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม ตัวอย่างชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ จะประเมินตนเองว่าเป็นคนที่ดี กล่าวคือ จะมอง ตนเองว่าเป็นคนที่มีความจริงใจ, รักความเป็นธรรม, ไม่ชอบการเอาัดเอาเปรียบ, รักใคร่รักจริง, รักความอิสระสนุกสนาน, การประเมินตนเองว่ามีลักษณะไม่ดีก็มีอยู่บ้าง คือ มองว่าตนเองเป็น คนรักญาติพี่น้องและพวกพ้องเหนือเหตุผล, ท้องถิ่นนิยม, เป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา, และระมัดระวังในการเลือกคบคน ส่วนที่มองตนเองว่ายังมีลักษณะบางอย่างที่ไม่ดีมาก ๆอยู่นั้น ปรากฏว่ามีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก สำหรับในด้านของทัศนะในการมองบุคคลอื่นนั้น ปรากฏว่าคน ใต้มองตนเองและคนใต้ด้วยกันในแง่ดีมากกว่าไม่ดี และจะมองคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนใต้ในแง่ดีและไม่ ดีในสัดส่วนที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แต่จะมองว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่มองคนใต้ว่าเป็นคนไม่ดี มาก ซึ่งจากทัศนะที่กลุ่มตัวอย่างชาวใต้มองคนใต้และคนอื่นๆเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถบูรณาการให้เข้ากับสังคมในที่ใหม่ได้ดีนัก